

Các Thắc Mắc Thường Gặp

Quy trình ghi danh SchoolChoice của DPS hoạt động như thế nào?

SchoolChoice dành cho bất kỳ học sinh nào muốn hoặc cần theo học một trường mới cho năm học tiếp theo, đặc biệt là học sinh “chuyển cấp”. Tất cả học sinh ECE sắp tới phải hoàn thành đơn đăng ký. Nếu con quý vị hiện đang học mẫu giáo đến lớp 11 và đang học tại trường hiện tại của các em trong niên khóa 2023-24, thì quý vị không cần phải điền vào đơn đăng ký SchoolChoice*. Đây là cách hoạt động của SchoolChoice:

1. Trước tiên, hãy nghiên cứu các trường DPS bằng cách xem Hướng dẫn Ghi danh các trường học xuất sắc, sử dụng công cụ [Tìm trường](#), và nói chuyện với các trường mà quý vị quan tâm.
2. Ưu tiên các trường yêu thích hàng đầu của học sinh và xếp hạng các trường trên đơn đăng ký SchoolChoice. Chúng tôi khuyên quý vị nên liệt kê nhiều tùy chọn, tối đa là 12 trường.
3. Nộp đơn SchoolChoice trực tuyến trong cửa sổ của Vòng 1. Cửa sổ SchoolChoice cho năm học 2023-24 mở lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 1 năm 2023 và kết thúc lúc 4 giờ chiều ngày 14 tháng 2 năm 2023.
4. SchoolChoice kết hợp các ưu tiên hàng đầu của học sinh với các ưu tiên tuyển sinh của mỗi trường và chỉ tiêu tuyển sinh. Tất cả học sinh được chỉ định ngẫu nhiên một số bốc thăm sẽ xác định trường nào các em được trao một suất học.

Học sinh sẽ được mời học tại trường học ưu tiên nhất nếu trường học đó còn nhận học sinh. Quý vị sẽ được thông báo vào cuối tháng 3. Xếp hạng các trường theo thứ tự ưu tiên của quý vị.

**Lưu ý: Trong một số trường hợp, học sinh muốn ở lại trường em hiện theo học sẽ được yêu cầu nộp đơn đăng ký SchoolChoice. Điều này có thể bao gồm học sinh tại các trường ECE-8 hoặc 6-12. Các gia đình sẽ được DPS thông báo trước Vòng 1 nếu trường hợp này xảy ra.*

Con tôi có cơ hội tốt hơn để vào trường dựa trên cách tôi xếp hạng không?

Không có công thức bí mật nào cả! Chúng tôi khuyên quý vị nên liệt kê nhiều trường, nhưng điều quan trọng nhất là xếp hạng các trường theo thứ tự ưu tiên. Nếu con quý vị không được nhận vào trường nguyện vọng 1, hệ thống SchoolChoice sẽ chuyển xuống nguyện vọng tiếp theo của quý vị. Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến khi cho rằng một trường học quan tâm đến cách quý vị xếp hạng trường học đó trên đơn đăng ký của quý vị. Các trường sẽ không nhìn thấy quý vị xếp hạng họ ở số mấy và không có tùy chọn chỉ chọn những học sinh xếp hạng họ ở vị trí số 1.

Chỉ định trường học được thực hiện dựa trên nhóm ưu tiên của học sinh cho trường đó và số bốc thăm của học sinh. Ví dụ: có thể một học sinh xếp hạng một trường ở vị trí số 3 trong danh

sách của em được nhận vào trường đó trước học sinh xếp hạng trường đó ở vị trí số 1, nếu học sinh đầu tiên thuộc nhóm ưu tiên cao hơn đối với trường đó và/hoặc có số bốc thăm cao hơn.

Tôi có cơ hội cao hơn được nhận vào một trường nếu nộp đơn vào ngày đầu tiên của quy trình SchoolChoice thay vì nộp đơn vào ngày cuối cùng không?

Không, các đơn đăng ký trong cửa sổ SchoolChoice Vòng 1 được xử lý như nhau. Không có ưu tiên nào dành cho các đơn đăng ký được gửi sớm hơn trong cửa sổ.

Thủ tục Chọn trường đối sánh học sinh với các trường học như thế nào?

Sau Vòng 1, khi tất cả các đơn đăng ký đã được gửi, thuật toán Lựa chọn sẽ chỉ định ngẫu nhiên cho tất cả các học sinh tham gia một số bốc thăm từ 1 đến 1 triệu. Học sinh cũng được chỉ định một mức độ ưu tiên cho từng trường mà các em đã chọn dựa trên các loại ưu tiên được xác định trước do mỗi trường công bố.

Sau đó, thuật toán sẽ xếp hạng và sắp xếp học sinh trong mỗi danh mục ưu tiên dựa trên số bốc thăm được chỉ định ngẫu nhiên của họ. Điều này tạo ra một danh sách học sinh được sắp xếp (xếp hạng và xếp chồng lên nhau) cho mọi khối lớp ở mọi trường. Sau đó, hệ thống sẽ phân bổ suất học cho học sinh dựa trên thứ tự của các em trong danh sách này; tiếp sau đó, hệ thống sẽ chỉ định số trong danh sách chờ cho tất cả những học sinh không có được suất học theo thứ tự xếp hạng. Hệ thống này được thiết kế để tối đa hóa số lượng học sinh được nhận vào trường mà các em yêu thích nhất.

Công cụ Tìm Trường là gì?

Công cụ Tìm Trường, có sẵn [tại đây](#), là công cụ tìm kiếm trường học trực tuyến, thân thiện với thiết bị di động dành cho các gia đình DPS. Tại đây, quý vị có thể nhập các đặc điểm của trường quan trọng đối với quý vị và nhận danh sách các trường phù hợp được xếp hạng theo mức độ đáp ứng các tiêu chí mong muốn của quý vị. Quý vị cũng có thể tìm kiếm theo địa chỉ hoặc đơn giản là sử dụng danh sách theo thứ tự bằng chữ cái. Việc xác định các trường phù hợp nhất với nhu cầu của con quý vị sẽ hữu ích khi xếp hạng các trường ưa thích của con quý vị trên đơn đăng ký SchoolChoice.

Học sinh "chuyển cấp" là gì?

Trong hầu hết các trường hợp, học sinh chuyển cấp là học sinh đã hoàn thành cấp lớp cao nhất tại trường hoặc chương trình hiện tại của các em. Ví dụ, một học sinh lớp 5 hiện đang theo học tại trường ECE-5 được coi là học sinh "chuyển cấp" lên trường trung học cơ sở hoặc học sinh lớp 8 hiện đang học tại trường 6-8 được coi là "chuyển cấp" lên trường trung học phổ thông. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, học sinh lớp 5 theo học các trường ECE-8 và học sinh lớp 8 theo học các trường 6-12 chưa học cấp lớp cao nhất hiện có nhưng vẫn được coi là "chuyển

cấp". Phụ huynh/người giám hộ của học sinh chuyển cấp sẽ được DPS thông báo trước Vòng 1 về các bước họ cần thực hiện, nếu có, để chọn trường cho năm học sắp tới.

Điều gì xảy ra nếu học sinh chuyển cấp của tôi không nộp đơn đăng ký SchoolChoice?

Học sinh chuyển cấp sống trong khu cư trú có trường học không nộp đơn đăng ký SchoolChoice sẽ được ghi danh tại trường trong phạm vi khu cư trú của các em. Học sinh chuyển cấp sống trong khu vực ghi danh hoặc trường học chung của nhiều khu vực mà không nộp đơn đăng ký SchoolChoice, nên hoàn thành đơn đăng ký SchoolChoice trực tuyến trong Vòng 2. Nếu quý vị "đã chọn" trường học trong phạm vi cư trú hoặc khu vực ghi danh, trường học con quý vị ghi danh hiện tại là trường mới nơi con có quyền theo học. Nếu con quý vị đã hoàn thành cấp lớp cao nhất tại trường hoặc chương trình của mình, hoặc nếu con quý vị muốn theo học một trường khác vào năm học tới, con quý vị phải nộp đơn đăng ký SchoolChoice. Học sinh sẽ được chỉ định vào một trường dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh.

Học sinh ở các lớp không phải là "chuyển cấp" chẳng hạn như lớp 2 vẫn có thể tham gia vào quy trình SchoolChoice?

Có. Những học sinh muốn chọn trường khác với trường mà các em hiện đang theo học nên nộp đơn đăng ký SchoolChoice.

Những mốc quan trọng mà tôi cần phải ghi nhớ là gì?

- Ngày 13 tháng 1 năm 2023: Vòng 1 SchoolChoice mở lúc 10 giờ sáng
- Ngày 14 tháng 2 năm 2023: SchoolChoice đóng lại. Tất cả các đơn đăng ký cần được nộp trước 4 giờ chiều
- Cuối tháng 3/2023: Các gia đình được thông báo về việc ấn định trường học của con em mình
- Đầu tháng 4/2023: Vòng 2 SchoolChoice mở

Khi nào thì có đơn đăng ký SchoolChoice?

Đơn đăng ký SchoolChoice sẽ có sẵn trực tuyến lúc 10 giờ sáng, ngày 13 tháng 1 năm 2023. Thông tin thêm về SchoolChoice, bao gồm cách đăng ký, sẽ có tại schoolchoice.dpsk12.org khi mở cửa sổ.

Chúng tôi nộp đơn đăng ký SchoolChoice tới đâu?

Đây sẽ là năm thứ năm các gia đình học sinh nộp đăng ký SchoolChoice trực tuyến, thân thiện với thiết bị di động của DPS. Đơn đăng ký có sẵn [tại đây](#). Sau khi cửa sổ Choice mở ra, các gia đình có thể đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Cổng thông tin dành cho Phụ huynh hoặc tạo tài khoản mới, điền vào đơn đăng ký của họ và gửi bất kỳ lúc nào trong cửa sổ Choice.

Những trường nào được bao gồm trong quá trình ghi danh SchoolChoice?

Gần như tất cả các trường trong học khu đều tham gia vào quy trình SchoolChoice, bao gồm các trường trong phạm vi cư trú, trường có chương trình chuyên biệt, trường cách tân và trường đặc quyền. Các trường Pathways thường không tham gia. Vui lòng liên hệ trực tiếp với các trường đó để biết thông tin tuyển sinh.

Khu vực Ghi danh là gì?

Trong phạm vi DPS, khu vực ghi danh là một khu vực địa lý nơi học sinh cư trú trong phạm vi đó được bảo đảm có chỗ tại một trong vài trường, nhưng không được bảo đảm có chỗ tại một trường nhất định. Có nhiều lợi ích đối với khu vực tiếp cận chung, bao gồm: tăng khả năng tiếp cận các trường có thành tích cao; tăng khả năng tiếp cận các lựa chọn chuyên chở; ưu tiên hơn những học sinh không sống trong khu vực đó; và tiếp cận với các loại chương trình học khác nhau. Xem thêm thông tin về các khu vực ghi danh.

Có bất kỳ bước ghi danh bổ sung cho một số trường nhất định không?

Một số trường có chương trình chuyên biệt có các bước ghi danh bổ sung để đủ điều kiện ngoài việc đơn giản là hoàn thành Mẫu đơn SchoolChoice. Ví dụ, Denver School of the Arts (Trường Nghệ thuật Denver) yêu cầu các buổi thử giọng như một phần trong đơn đăng ký của học sinh. Các trường này được xác định trong [Hướng dẫn Ghi danh Các Trường học Xuất sắc](#) và trên đơn đăng ký SchoolChoice.

Có phải tất cả các trường học đều sẽ có cùng một mốc thời gian?

Có. Tất cả các trường đều có cùng thời hạn nộp đơn đăng ký SchoolChoice trước 4 giờ chiều, ngày 14 tháng 2 năm 2023. Các gia đình sẽ được thông báo về chỉ định trường học của con em họ vào cuối tháng 3 năm 2023. Một số chương trình chuyên biệt, ví dụ như trọng tâm nghệ thuật, chương trình song ngữ hoặc chương trình phát huy tài năng và năng khiếu, có các bước ghi danh bổ sung và tuân theo các mốc thời gian riêng biệt để hoàn thành các bước này. Nếu quý vị đang xem xét một trường hoặc chương trình chuyên biệt, vui lòng liên hệ với trường để biết chi tiết về các bước ghi danh bổ sung.

Hệ thống đối sánh SchoolChoice hoạt động như thế nào và con tôi sẽ được ghi danh vào trường như thế nào?

Học sinh sẽ được xem xét để ghi danh vào mỗi trường dựa trên các ưu tiên mà các em liệt kê trong đơn đăng ký SchoolChoice và các ưu tiên tuyển sinh (ví dụ như ưu tiên theo anh/chị/em ruột hoặc cư dân Denver) do mỗi trường quy định. Ưu tiên tuyển sinh cho mỗi trường có thể được tìm thấy ở đây. Trong mỗi nhóm ưu tiên, một số ngẫu nhiên sẽ được chỉ định cho mỗi học sinh để phá vỡ bất kỳ "mối quan hệ" nào trong nhóm ưu tiên. Hệ thống SchoolChoice sẽ xem xét ưu tiên của học sinh, ưu tiên của các trường và số chỉ tiêu còn trống để xác định thứ tự ghi danh của học sinh.

Nếu chúng tôi chỉ liệt kê một trường trong đơn đăng ký SchoolChoice, liệu chúng tôi có cơ hội cao hơn được vào trường đó không?

Không. Số lượng trường được liệt kê trong Mẫu đơn SchoolChoice sẽ không ảnh hưởng đến khả năng được chỉ định vào bất kỳ trường cụ thể nào. DPS đặc biệt khuyến nghị rằng mỗi học sinh nên liệt kê các trường ưu tiên hàng đầu của mình theo thứ tự, tối đa là 12 trường.

Nếu con của tôi không được chỉ định vào học ở trường ưu tiên đầu tiên của con thì sao?

Nếu con quý vị không được chỉ định vào trường ưu tiên đầu tiên, con sẽ được đưa vào danh sách chờ tại trường đó. Khi nào và nếu trường có chỗ trống, quý vị sẽ được liên lạc và đề nghị ghi danh. Để xem vị trí của con quý vị trong danh sách chờ, vui lòng đăng nhập vào [tài khoản SchoolChoice](#) của quý vị.

Danh sách chờ hoạt động như thế nào?

Quý vị vui lòng lưu ý rằng danh sách chờ là động, có nghĩa là các vị trí trong danh sách chờ của quý vị có thể di chuyển lên hoặc xuống dựa trên các hành động và ưu tiên của tất cả các học sinh khác, bao gồm cả học sinh từ Vòng 1 và Vòng 2. Ví dụ: vị trí trong danh sách chờ của con quý vị tại một trường có thể thay đổi từ số 6 sang số 7, do một học sinh trong nhóm ưu tiên cao hơn đăng ký một chỗ tại trường đó.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách thức điều này có thể xảy ra:

- Nếu con quý vị được đưa vào danh sách chờ tại một trường không thuộc phạm vi cư trú của quý vị hoặc trường trong khu vực ghi danh của con quý vị, một học sinh mới cư trú trong phạm vi cư trú hoặc khu vực ghi danh đó sẽ có ưu tiên cao hơn.
- Nếu một học sinh được nhận vào một trường từ danh sách chờ, anh/chị/em ruột của học sinh đó vẫn còn trong danh sách chờ sẽ di chuyển lên trên những học sinh khác không có ưu tiên đó.
- Nếu học sinh nộp đơn xin học một trường là con của một nhân viên chính thức tại trường đó, học sinh đó sẽ di chuyển lên trên những học sinh không có ưu tiên đó.
- Học sinh sống trong phạm vi DPS có ưu tiên cao hơn và sẽ được xếp trên học sinh không phải là cư dân Denver trong danh sách chờ.

Tìm hiểu thêm về ưu tiên tuyển sinh của nhà trường.

Danh sách chờ SchoolChoice cho lớp mẫu giáo đến lớp 12 vẫn có hiệu lực cho đến cuối tháng 9 năm 2023. Danh sách chờ cho ECE3 và ECE4 tiếp tục có hiệu lực cho đến tháng 4 năm 2024 cho năm học 2023-24.

Nếu con quý vị được cung cấp một chỗ trong danh sách chờ tại một trường ưu tiên cao hơn và quý vị chấp nhận, bất kỳ lựa chọn trường nào ở bên dưới tùy chọn đó sẽ bị rút lại.

Con tôi có còn được đảm bảo một suất học tại trường trong phạm vi cư trú của chúng tôi không?

Có. Quy trình SchoolChoice không thay đổi các chính sách của học khu bao gồm một suất học đảm bảo cho các lớp từ mẫu giáo đến lớp 12 tại trường trong phạm vi cư trú của quý vị. Nếu con quý vị được chấp nhận thông qua SchoolChoice vào một trường không phải là trường trong phạm vi cư trú của quý vị, thì trường đó sẽ trở thành “trường đang theo học” của con quý vị và suất học tại trường trong phạm vi cư trú của con quý vị sẽ không còn được đảm bảo.

Sau khi ghi danh vào một trường khác với trường trong phạm vi cư trú của con tôi thông qua SchoolChoice, con tôi có thể quay lại học ở trường trong phạm vi cư trú không?

Để trở lại trường học trong phạm vi cư trú, quý vị có thể nộp đơn đăng ký SchoolChoice Vòng 2 sau khi có thông báo của Vòng 1 vào cuối tháng 3. Tất cả các đơn đăng ký Vòng 2 ban đầu được đưa vào danh sách chờ. Nếu có thêm chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường sẽ cung cấp suất học theo thứ tự trong danh sách chờ.

Con tôi nằm trong danh sách chờ của trường. Khi nào tôi sẽ biết liệu cháu sẽ được mời nhập học?

Danh sách chờ có hiệu lực cho đến cuối tháng 9. Các trường sẽ cung cấp chỗ học cho học sinh trong danh sách chờ khi họ biết rằng họ còn chỉ tiêu, có thể là sau khi năm học bắt đầu.

Nếu một trong những đứa con của tôi 'chọn' vào học tại một trường không phải là trường trong phạm vi khu cư trú được đảm bảo, liệu những đứa con khác của tôi có thể 'chọn' vào một trường đó không?

Ưu tiên cao được dành cho anh/chị/em ruột của học sinh hiện tại và học sinh cũ trong Vòng 1, và hầu hết anh/chị/em ruột đều được nhận vào cùng một trường mà gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, việc ghi danh cho anh/chị/em ruột tại một trường theo lựa chọn của gia đình không phải lúc nào cũng được đảm bảo do giới hạn về chỉ tiêu tuyển sinh.

Khi nào tôi cần phải lựa chọn giữa các lời mời nhập học khác nhau của các trường?

Sau khi nộp đơn đăng ký SchoolChoice Vòng 1, quý vị đang yêu cầu một trường học mới cho năm học tiếp theo. Quý vị sẽ cần đảm bảo rằng quý vị đã đặt vị trí ưu tiên cho các trường một cách thích hợp, trước khi nộp đơn đăng ký SchoolChoice. Vào tháng 3, con quý vị sẽ chỉ được chỉ định một trường trong học khu DPS “phù hợp nhất” với nguyện vọng của em.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không hài lòng với chỉ định trường học cho con tôi hoặc nếu tôi đổi ý thì sao?

Vòng 2 của SchoolChoice bắt đầu sau thông báo của Vòng 1 vào đầu tháng 4 năm 2023 và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023. Đơn đăng ký SchoolChoice Vòng 2 phải được nộp cùng với tên của trường xin vào học. Học sinh sẽ được chỉ định vào trường học theo nguyện vọng trên cơ sở đơn đến trước được giải quyết trước, tùy thuộc vào chỉ tiêu của trường. Chỉ định trường ở Vòng 2 sẽ thay thế chỉ định trường ở Vòng 1. Các gia đình sẽ được yêu cầu xếp hạng tất cả các trường mà học sinh đã đăng ký ở cả Vòng 1 và 2, và bất kỳ trường nào xếp hạng thấp hơn trường mà học sinh được nhận sẽ bị hủy bỏ.

Con tôi có được nhận dịch vụ chuyên chở đến trường được chỉ định không?

Dịch vụ chuyên chở danh không được đảm bảo. Vui lòng truy cập [trang web về dịch vụ Chuyên chở](#) để biết thông tin chi tiết.

Con tôi cần những tài liệu gì để nộp đơn xin học ở một trường?

Các gia đình sẽ cần nộp các tài liệu sau:

- **Xác minh tuổi của trẻ.** Các tài liệu được chấp nhận bao gồm bản sao giấy khai sinh của đứa trẻ, hồ sơ rửa tội hoặc hồ sơ bệnh viện.
- **Xác minh địa chỉ hiện tại.** Các tài liệu được chấp nhận bao gồm bản sao hợp đồng thuê nhà hiện tại, bằng chứng về quyền sở hữu nhà hoặc hóa đơn tiện ích như gas, điện, nước hoặc mạng.
- **Xác minh thu nhập một tháng (chỉ cần thiết cho ECE-4).** Các tài liệu được chấp nhận bao gồm cuống phiếu lương gần nhất của quý vị (nếu được trả nhiều hơn một lần mỗi tháng, bao gồm tất cả cuống phiếu lương trong tháng), sao kê lương hoặc tờ khai thuế.
- Đối với học sinh trung học phổ thông, vui lòng cung cấp bảng điểm các năm lớp 9-12 của trường học trước đây.

Tôi nên liên lạc với ai nếu có thêm thắc mắc?

Quý vị có thể liên hệ Dịch vụ Ghi danh theo số 720-423-3493 hoặc schoolchoice@dpsk12.org.